

# มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จดหมายข่าว...

มิถุนายน 2553

## ข่าวสารจาก...คุณพ่ออภิสิทธิ์

### - รักษาการประธานมูลนิธิฯ



คุณพ่ออภิสิทธิ์ แพตติน C.Ss.R.

พ่อขอเริ่มด้วยการแจ้งข่าวของคุณพ่อลอว์เรนส์ แพตติน ประธานมูลนิธิของเรา ขณะนี้ท่านอยู่ระหว่างการลาป่วยเพื่อกลับไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกา พ่อเขียนสารนี้มาถึงเราทุกคนในระหว่างที่ท่านไม่อยู่ โปรดระลึกถึงคุณพ่อลอว์เรนส์ แพตติน ในการสวดภาวนาของพวกเราด้วย พ่อหวังว่า ผู้อ่านจะได้รับความ

ผลิตผลจากจดหมายข่าวฉบับที่แล้วที่พูดถึงความเป็นไปในพหุศาสตร์ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ได้ผ่านไปแล้ว แม้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมก็คงไม่สายที่จะอวยพรให้ลูกมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีความเจริญรุ่งเรืองในปี พ.ศ. 2553 จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี ปีนี้จะเน้นที่เรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษา เพราะเราเชื่อว่าการศึกษสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและนักเรียนที่อยู่ในการดูแลและช่วยเหลือของเรา

## ไม่มีใครเด็กเกิน...

ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เราเชื่อว่าไม่มีเด็กคนไหนเล็กเกินกว่าที่จะเริ่มการเรียนรู้ เด็กอายุน้อยที่สุดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ มีอายุเพียงสองปี แต่เด็กเหล่านี้เรียนรู้ได้เร็ว พวกเขาเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์



กับเด็กอื่นๆ เรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้การแบ่งปัน ทุกเช้าเด็กๆ หัดท่องพยัญชนะทั้งไทยและอังกฤษ ตอนที่เราเริ่มเปิดศูนย์ฯ นี้ใหม่ๆ ช่วงวันแรกๆ มีเด็กหลายคนร้องไห้ทั้งวันเพราะไม่อยากมาอยู่กับเรา แต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าเด็กๆ หลายคนต่างก็รีบวิ่งเข้าห้องเรียนจนลืมไหว้พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มาส่ง และก็สะบัดรองเท้าของตนออกไว้ที่หน้าประตู พร้อมทั้งวางกระเป๋าเลียงบนพื้นทันที

## หรือเกินเกิน...

ช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียนนาฮีพระมหาไถ่ พัทยา เปิดโอกาสให้ผู้พิการเดินทางมาสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนฯ คนส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถประจำทางซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือโดยสารแท็กซี่รถกระบะมา บางคนมีครอบครัวเดินทางมาด้วย ทุกคนตั้งความหวังว่าพวกเขาจะสอบได้และผ่านการสอบสัมภาษณ์ เดือนเมษายนปีที่แล้วมีเด็กสาวคนหนึ่งมาที่มูลนิธิฯ ของเราด้วยความหวังว่าเธอจะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่นี้



เมื่อ “ขาว” อายุได้สองปี เธอติดเชื้อโปลิโอ ทำให้ขาทั้งสองข้างใช้การไม่ได้ และเพราะความพิการนี้ พ่อแม่ของเธอจึงตัดสินใจไม่ส่งเธอเข้าโรงเรียนเพราะการเดินทางจากบ้านที่อยู่ในท้องนาไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบาก “ขาว” ต้องอยู่ช่วยงานบ้าน ขณะที่น้องสาวกับน้องชายของเธอได้ไปโรงเรียน เธอเขียนชื่อตัวเองได้อย่างเดียวก็ด้วยว่าน้องสาวเป็นคนสอนให้ เมื่อ “ขาว” โตพอที่จะทำงานได้ เธอรับจ้างทำงานมัดหมี่มัดไหมให้กับโรงงานในท้องถิ่นอยู่หลายปี งานนี้เป็นงานหนักโดยเฉพาะต่อผู้พิการอย่างเธอ เพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เธอจึงต้องทำงานรับจ้างที่ได้ค่าแรงต่ำ แต่ “ขาว” ยังมีความฝันอยู่เสมอว่าวันหนึ่งจะมีโอกาส

ได้เรียนหนังสือ เมื่อไม่นานมานี้ น้องสาวของเธอบจบการศึกษาด้วยผลการเรียนที่ดีเพราะได้กำลังใจจาก “ชาว” และตอนนั้นน้องสาวของเธอกำลังทำงานในบริษัทที่ให้เงินเดือนสูง น้องบอก “ชาว” ว่าตอนนั้นถึงเวลาที่พี่ควรคิดถึงอนาคตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองบ้าง การมาสมัครเรียนที่นี่เป็นสิ่งที่เธอได้เริ่มทำ “ชาว” สมัครเข้าเรียนตอนที่มียายุสามสิบสามปี ขณะนี้เธอกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรการศึกษาออกโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนผู้พิการอีกหลายคน เธอหัดอ่านเขียน ท่องสูตรคูณ และเรียนวิธีใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรนี้ให้การ



สนับสนุนนักเรียนด้านอุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งความช่วยเหลืออื่นๆ ในด้านการเรียนจนกระทั่งนักเรียนสำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิปริญญาตรีระดับประถมศึกษาปีที่หกเหมือนเด็กทั่วไปเมื่อตอนอายุสิบสองปี และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนจบและหางานทำได้ต่อไป

## ...หรือสายเกินไป...

เมื่อโรงเรียนปิดภาคฤดูร้อนปีที่แล้ว บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้รับเด็กเข้ามาใหม่สิบคน เด็กวัยรุ่นเหล่านี้เคยหนีออกจากบ้านตนเองไปเป็นเด็กเร่ร่อนข้างถนน ก่อนที่เราจะพามาเพื่อให้ความช่วยเหลือที่บ้านแรกๆ ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะได้มาอยู่ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ฯ สองสามวันแรกในบ้านหลังใหม่ เด็กทั้งสิบคนเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกัน หลายวันผ่านไปเขาจึงเริ่มทำความรู้จักเพื่อนใหม่ที่นี่ เริ่มคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ เริ่มคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ของเรา และโครงการศึกษาต่อที่เราจะดำเนินการให้ มีเด็กสองสามคนที่เราคิดว่าคงไม่มีโอกาสได้เห็นเขาอยู่ในเครื่องแบบนักเรียน แต่เราก็คิดผิด เพราะเมื่อเห็นเขาใส่ชุดนักเรียนแล้วช่างดูสมารถและสะอาดสะอ้านทุกเช้า แม่ตอนเย็นที่กลับมาจากโรงเรียน เราจะไม่ได้เห็นความขวสอาดเหมือนตอนเช้าเลยก็ตาม

## ...กว่าที่จะได้รับการศึกษา

เด็กที่เคยเร่ร่อนอยู่ตามถนนไม่ยอมไปโรงเรียนกันเลย เพราะระบบการศึกษาไม่让孩子เลื่อนชั้นได้จนกว่าจะสอบผ่านชั้นเดิมก่อน จึงทำให้เด็กที่ขาดเรียนไปหลายปีไม่ยอมกลับไปเรียนซ้ำชั้น เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่รู้สึกอายที่ต้องเรียนชั้นเดียวกับเด็ก



เล็กที่มีอายุน้อยกว่าตนเองมาก มีบางคนไปเรียนได้เพียงสองสามวัน และบางคนไปเรียนได้ไม่เต็มวัน เราบังคับเด็กเหล่านี้ไม่ได้เพราะเด็กวัยรุ่นโตพอที่จะตัดสินใจและรู้ความต้องการของตนเอง ครูและนักสังคมสงเคราะห์ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงที่จะจูงใจเด็กๆ เหล่านี้ให้กลับไปเรียน

มีเด็กบางคนปฏิเสธที่จะกลับไปเรียนในภาคปกติที่ต้องใช้เวลาเรียนเต็มวัน เราจึงจัดให้พวกเขาเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาออกโรงเรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์แทนเพื่อเป็นการให้โอกาสเยาวชนในด้านการศึกษา เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนจนจบก็จะได้ไปรับรองการศึกษาเพื่อเป็นคุณสมบัติในการหางานดีๆ ทำต่อไป ต้องยอมรับว่าอาจจะต้องใช้เวลานานทีเดียวในการที่จะชักจูงให้พวกเขายอมกลับไปเรียน เราต้องสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้เขาเห็นว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้น แต่การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเอง มูลนิธิ ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงในการนำเด็กๆ เหล่านี้กลับเข้าโรงเรียน เราตระหนักดีว่าเราไม่ใช่ผู้มีปาฏิหาริย์เพราะเด็กและวัยรุ่นบางคนก็ไม่ฟังเราไม่ว่าจะให้เหตุผลใดก็ตามเขาก็จะไม่ยอมกลับไปเข้าโรงเรียน



มีหลายคนเข้าใจถึงความรักและความเอาใจใส่ที่เราให้แก่พวกเขาและเด็กที่เรียนจบไปและมีงานทำแล้ว นี่คือการช่วยชีวิตหนึ่งๆ ซึ่งหากขาดเราแล้ว พวกเด็กๆ แทบจะไม่มีหวังได้ในอนาคตเลย

## ร้องขอ...เพื่อการเรียน

เด็กบางคนมาหาเราและรอจนกว่าจะถึงวันเปิดเทอมไม่ไหว มีเด็กชายคนหนึ่งเราเรียกเขาว่า "ชัย" ถึงกับขอให้เราอนุญาตให้เขาไปโรงเรียน "ชัย" มาอยู่กับเราที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ เมื่ออายุเพียงสิบสามปี จากครอบครัวที่มีสภาพปัญหาหนัก แม่ของ "ชัย" ยากจนเกินกว่าจะเลี้ยงดู



แม่ได้จึงส่งเขามาอยู่กับลุงที่พัทยา ในที่สุดลุงก็พาเขามาอยู่กับเรา "ชัย" เป็นเด็กขยันเรียน จากวันนั้นมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว ตอนนี้เขาอายุยี่สิบสามปีเรียนจบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดด้วยผลการเรียนเกียรตินิยม เดือนมีนาคมปีนี้ "ชัย" จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจเชิงอุตสาหกรรม นี่เป็นหนึ่งในหลายเรื่องราวความสำเร็จของเรา

มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่เคยอยู่บ้านเด็กพระมหาไถ่ แต่ตอนนี้กลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาแล้ว เรายังช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน แม่จะฟังดูเป็นเรื่องซ้ำๆ แต่แท้จริงแล้วเรากำลัง 'ยุติวงจรของความยากจน' โดยสร้างหลักประกันให้เด็กที่มาจากครอบครัวขาดแคลนเหล่านี้ได้ตระหนักว่าการศึกษาคือสิ่งจำเป็นยิ่งต่ออนาคต ขณะนี้โรงเรียนของรัฐบาลให้นักเรียนได้เรียนฟรีแต่ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมที่หลายครอบครัวไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ เด็กชายและเด็กหญิงแต่ละคนต้องมีเครื่องแบบอย่างน้อยสี่ชุดคือเครื่องแบบธรรมดา ชุดกีฬาและเสื้อกิจกรรมที่สวมสัปดาห์ละหนึ่งวัน เด็กทุกคนต้องเรียนวิชาลูกเสือซึ่งทำให้เขาต้องมีเพิ่มอีกหนึ่งชุด แล้วก็ยังมีหนังสือเรียน กระเป๋านักเรียน ปากกาและดินสอ ที่ต้องซื้อรวมแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการส่งเด็กคนหนึ่งไปเข้าโรงเรียนแม้ว่าเขาควรจะได้รับ การจัดทำให้แบบไม่ต้องเสียเงินก็ตาม ก่อนเปิดเทอมทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ของเราจะต้องไปหาซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้แก่เด็กๆ ของเราเป็นจำนวนมาก และก็แน่นอนว่าเมื่อไปถึงที่ร้านก็จะได้เห็นรอยยิ้มของเจ้าของร้านขายชุดนักเรียนที่เตรียมตัวต้อนรับอย่างดี

## สำหรับเทอมนี้...

ที่บ้านเด็กฯ เทอมนี้เราซื้อเสื้อนักเรียนหญิงสองร้อยสิบหกตัว กางเกงนักเรียนชายสองร้อยสิบห้าตัว เสื้อนักเรียนใหม่ของเด็กชายและเด็กหญิงรวมสองร้อยสิบเก้าตัวซึ่งต้องปักชื่อ ชั้น และอักษรย่อของโรงเรียน เราต้องใช้รถตุ๊กอีกคันหนึ่งไปขนรองเท้า นักเรียนสีด้า น้ำตาล และขาวจำนวนสองร้อยยี่สิบห้าคู่ แต่ละเทอมเด็กๆ จะต้องใช้ชุดชั้นในจำนวนมาก เทอมนี้เราออกไปซื้อชุดชั้นในรวมทั้งพันหกสิบเอ็ดตัวให้แก่เด็กทุกคน แล้วจึงออกไปหาซื้อชุดลูกเสือและชุดกีฬาเพิ่มเติมตามจำนวนที่เด็กต้องใช้ใส่



## เรียนอ่านด้วยนิ้วมือ...

มีเด็กตาบอดหลายคนที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน และเริ่มเรียนหนังสือช้ากว่าเด็กสายตาดีทั่วไป มีเหตุผลหลายอย่างที่เด็กเหล่านี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวมากเกินไป ด้วยว่าพ่อแม่ไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรอย่างไรที่ดีไปกว่านี้ ทั้งยังไม่รู้ด้วยว่าเด็กตาบอดสามารถทำอะไรได้บ้าง พ่อแม่จึงช่วยเหลือลูกของตนเองทุกอย่างจนกระทั่งเด็กไม่มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรบางเลยแม้แต่เล็กน้อย สุดท้ายแล้วผู้ปกครองก็ต้องพาลูกมาอยู่กับเราที่โรงเรียนฯ และเด็กก็ต้องเริ่มเรียนรู้อันที่ ซึ่งไม่ใช่การหัดอ่านเขียนเท่านั้น แต่ต้องฝึกการดูแลและช่วยเหลือตัวเองด้วยการซักผ้า อาบน้ำ รับประทานอาหาร แต่งตัวเอง และอื่นๆ



เมื่อสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วจึงจะได้เข้าชั้นเรียนเพื่อเรียนภาษาเบรลล์ ทั้งการอ่านและการเขียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนแรกที่เด็กจะต้องศึกษาเรียนรู้

มีความยากลำบากไม่น้อยในการสอนเด็กตาบอด แม้กระนั้นครูที่โรงเรียนฯ ต่างก็เอาใจใส่ต่อเด็กเป็นรายบุคคล ระหว่างเด็กสองคนย่อมไม่เหมือนกัน และเด็กทั้งสองคนนี้ก็จะได้รับการสอนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

## ...และหัดใช้ไม้เท้า

มีบทเรียนหนึ่งที่ยากสำหรับนักเรียนตาบอดทุกคน เขาต้องเรียนรู้วิธีใช้ไม้เท้าเพื่อนำทางเด็กตาบอดก็เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปที่อยากออกวิ่งก่อนที่จะเดินได้ ชั้นแรกพวกเขาต้องเรียนรู้วิธีการบังคับไม้เท้าก่อนที่จะเริ่มก้าวเดิน เขาจะต้องฝึกเดินรอบสนามโรงเรียนจนกระทั่งครูเห็นว่านักเรียนสามารถออกไปเผชิญกับความเสถียรบนถนนภายนอกได้ ช่วงเวลาที่ครูห่วงใยที่สุดคือขณะที่เฝ้าดูนักเรียนเดินไปตามถนนอันพลุกพล่านซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีทางเท้าสำหรับคนเดิน อีกทั้งยังมีรถบรรทุกแล่นผ่านอย่างรวดเร็วด้วยเสียงดังสนั่น แต่นักเรียนก็ไม่เคยบ่นเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว



## ...คุณสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กๆของเรา

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ สิ่งจำเป็นต่างๆ สำหรับเด็กๆ ก็คือ อาหาร ชุดนักเรียน หนังสือเรียน และอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเราได้จัดทำให้แก่พวกเขาทั้งหมด แต่ว่าเราจะต้องเก็บเงินจากครอบครัวของเด็กวันละห้าบาท (เทียบเป็นเงินดอลลาร์อเมริกัน = 15 เซนต์ หรือ เงินยูโร = 10 เซนต์) เงินจำนวนนี้ไม่ได้เก็บเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเด็กแต่ละคน แต่เราสะสมไว้ให้สำหรับพวกเขา เมื่อถึงเวลาที่เด็กแต่ละคนออกจากศูนย์ฯ เพื่อไปเข้าโรงเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น พวกเขาจะมีเงินพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดและหนังสือเรียน



ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ มีค่าใช้จ่ายวันละสองพันแปดร้อยบาท (85 ดอลลาร์อเมริกันหรือ 60 ยูโร) ต่อการจัดการเรียนการสอนหนึ่งวัน คุณประสงค์ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนี้แก่เด็กๆ ของเราหรือไม่ หากคุณมีสมาชิกในครอบครัวที่มีวันครบรอบวันเกิดหรือวันแต่งงาน และต้องการให้ของขวัญที่แตกต่างออกไป คุณก็สามารถให้การอุปถัมภ์แก่เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ ในวันพิเศษนั้นๆ

หากคุณระลึกถึงคนที่คุณรัก ในวันแห่งการรำลึกถึงนี้ คุณก็สามารถให้การอุปถัมภ์ด้วยการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาหนึ่งวันแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่คุ้มค่ากับการจ่ายเงินเพื่อเป็นอนิรันตนาการแก่พวกเขา



หากคุณประสงค์บริจาคเพื่ออุปถัมภ์ให้เด็กหนึ่งวัน คุณสามารถเลือกวันใดก็ได้ เด็กๆ ของเราจะกล่าวคำขอบคุณโอกาสพิเศษนี้ในการสวดภาวนาตอนเช้า และวันที่คุณเลือกจะเป็นวันพิเศษของคุณที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่แห่งนี้ เราทำการปรับปรุงสาระและข้อมูลการดำเนินงานในเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถติดตามรับทราบข่าวของเราตลอดเวลา เชิญดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานของมูลนิธิฯ ที่พฤษภาคมได้ที่ [www.fr-ray.org](http://www.fr-ray.org)

## มูลนิธิคุณพ่อเรย์

440 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท กม. 145  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 20260 ประเทศไทย  
โทร. +66-38-716628, 428717  
แฟกซ์ +66-38-716629  
[info@fr-ray.org](mailto:info@fr-ray.org) [www.fr-ray.org](http://www.fr-ray.org)

บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด  
1. สาขาบางละมุง ชลบุรี  
กระแสรายวัน 342-3-04125-4  
2. สาขาสีลมธนสาร แขวง กรุงเทพ  
กระแสรายวัน 232-3-02275-2